

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 719 /UBND-KGVX  
V/v tiếp tục tăng cường thực  
hiện các biện pháp phòng,  
chống dịch Covid-19 trong  
tình hình mới.

Kiên Giang, ngày 30 tháng 5 năm 2021



Kính gửi:

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Những ngày qua, kể từ ngày 13/5/2021 tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp<sup>1</sup>, một số nước trong khu vực Đông Nam Á vẫn chưa kiểm soát được dịch<sup>2</sup>. Trong nước, dịch bệnh đã lây nhiễm ra cộng đồng ở 34 tỉnh và thành phố, tử vong 12 người. Số ca mắc mới trong các khu công nghiệp ở Bắc Giang và Bắc Ninh vẫn chưa có chiều hướng giảm, đặc biệt đã phát sinh ổ dịch mới, lây lan với tốc độ rất nhanh ở Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến hoạt động tôn giáo của Hội thánh truyền đạo Phục Hưng và chưa xác định được nguồn lây bệnh<sup>3</sup>. Qua công tác truy vết, điều tra dịch tễ cho thấy có nhiều trường hợp liên quan đến ổ dịch này đã di chuyển đến nhiều địa phương gây nguy cơ bùng phát dịch ra công đồng. Hiện nay, đã phát hiện các ca bệnh có liên quan đến chuỗi lây nhiễm của ổ dịch trên tại các tỉnh Long An, Bạc Liêu và Tây Ninh.

Để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Khả năng nhiều học sinh, sinh viên Kiên Giang đang học tại Thành phố Hồ Chí Minh (nghỉ hè sớm, nghỉ do thực hiện giãn cách xã hội, nghỉ để lấy khu ký túc xá cho sinh viên làm khu cách ly tập trung,...) sẽ trở về địa phương. Tình hình xuất nhập cảnh (kể cả hợp pháp và bất hợp pháp của người Việt Nam và người nước ngoài) ở khu vực biên giới Hà Tiên, Giang Thành, Phú Quốc tuy chưa có diễn biến mới nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Công tác phòng, chống dịch ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở y tế..., vẫn còn những bất cập về phòng, chống dịch cần phải khẩn cấp triển khai thực hiện quyết liệt hơn để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động hoặc có phương án cách ly, điều trị kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.

<sup>1</sup> Tính đến ngày 28/5/2021 đã có hơn 170 triệu người mắc và hơn 3,53 triệu người tử vong.

<sup>2</sup> Tại Indonesia, Malaysia, số ca mắc hàng ngày dao động ở mức khoảng 6.000 ca/mỗi ngày.

<sup>3</sup> Chỉ trong 3 ngày (từ ngày 26/5/2021 đến ngày 28/5/2021) đã phát hiện 2 ổ dịch với 90 trường hợp mắc, trong đó chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng có 85 ca và chuỗi lây nhiễm phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ có 5 ca.



Từ tình hình trên, trong những ngày tới đòi hỏi các ngành, các cấp phải tiếp tục chủ động tăng cường, siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn so với những ngày trước đây.

Thực hiện các chủ trương của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chủ động kiểm soát và thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, gắn với bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở y tế..., theo Công điện số 680/CD-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo khẩn trương tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công văn số 591/UBND-KGVX ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh từ 00 giờ ngày 31/5/2021 đến hết ngày 15/6/2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Điều chỉnh quy định: không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 02 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tụ tập đông người và hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã tạm dừng.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố và các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến đường đi vào địa phận tỉnh Kiên Giang từ 00 giờ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 15/6/2021, đảm bảo tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công thương, Sở Du lịch, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, nhất là ở Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, cụm công nghiệp nhanh chóng rà soát, điều chỉnh kế hoạch phòng chống dịch tại đơn vị mình cho chặt chẽ hơn; thường xuyên theo dõi tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật thông tin lên hệ thống an toàn Covid ([antoancovid.vn](http://antoancovid.vn)), nếu không đảm bảo an toàn thì buộc phải dừng hoạt động để chấn chỉnh; xây dựng các phương án và tổ chức diễn tập ứng phó với từng tình huống dịch xảy ra trong đơn vị mình và tập huấn cho tất cả thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của cơ sở, lãnh đạo các bộ phận sản xuất; đưa các nội dung phòng, chống dịch vào quy chế làm việc của cơ sở; thành lập ngay các Tổ Covid-19 tại các cơ sở sản xuất có từ 11 lao động trở lên, tại ký túc xá hoặc nơi ở của người lao động (báo cáo kết quả về UBND tỉnh chậm nhất ngày 09/6/2021, qua Sở Y tế). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt chấp hành

nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động, khách hàng, đối tác.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện Châu Thành, thành phố Hà Tiên phối hợp hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tổ chức ký cam kết giữa người lao động với doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 tại doanh nghiệp; chủ doanh nghiệp phải ký cam kết với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và huyện Châu Thành, thành phố Hà Tiên về công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

4. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải quyết liệt hơn nữa trong kiểm tra, giám sát và xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan tiếp tục chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh các trình độ giáo dục nghề nghiệp năm 2021 theo quy định, đảm bảo tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

6. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Tỉnh đoàn Kiên Giang và UBND các huyện, thành phố phát động phong trào và thành lập Tổ hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, NCOVI, mã QR Code để khai báo y tế hàng ngày cho người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trung tâm thương mại, chợ, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn, uống, cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, dịch vụ thể thao,...

7. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo khẩn trương triển khai các văn bản của các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng và Công văn này đến các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trên địa bàn để thực hiện. Vận động, hướng dẫn cho các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo tổ chức sinh hoạt tôn giáo, hoạt động tôn giáo trực tuyến, sử dụng các trang truyền thông của giáo hội và câu nguyện online tại gia đình, không tổ chức lễ hội tập trung đông người.

8. Sở Y tế tổ chức mua sắm ngay các trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm,... đảm bảo đủ phục vụ cho công tác phòng, chống dịch và có nguồn dự phòng cho tình huống xấu nhất.

Yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, đơn vị và cá nhân tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung của Công văn này; khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để

xảy ra các trường hợp vi phạm thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị báo cáo và có ý kiến đề xuất cho UBND tỉnh (qua Sở Y tế) để xem xét, xử lý kịp thời./. H

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- TV. BCĐ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (Đảng, chính, quyền, đoàn thể);
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, thuy, "HT".

**CHỦ TỊCH**



*hamb*

**Lâm Minh Thành**

KIÊN GIANG